

CHI PHÍ CHO 1 LẦN PHÁ THAI HẾT BAO NHIÊU TIỀN? BẢNG GIÁ 2024

Chi phí cho 1 lần phá thai, chi phí phá thai hết bao nhiêu tiền, phá thai mất bao nhiêu tiền, hút thai bao nhiêu tiền,... là điều cần tìm hiểu vì mỗi bệnh nhân có giá phá thai cho 1 lần phá thai không giống nhau. Tổng giá tiền bỏ thai hết bao nhiêu tiền thực tế sẽ tùy thuộc chủ yếu vào giải pháp bỏ thai khi bác sĩ làm theo an toàn giúp tính mệnh.



Trả lời: Theo nguồn tham khảo tại

<https://www.defenceaudit.org.bd/public/files/assets/ckeditor/kcfinder/upload/files/yhoc/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien.shtml> năm 2024 phí bỏ thai an toàn cho 1 lần gồm chi phí hút thai (thai 6 tuần) từ 3.500.000 - 4.500.000 VNĐ trở lên, phí phá thai bằng thuốc (thai dưới 6 tuần) từ 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ trở lên, chi

phí phá thai ở phòng khám từ 4.500.000 - 6.500.000 VNĐ trở lên, chi phí bỏ thai lưu (ở căn bệnh viện) từ 7.000.000 - 9.500.000 VNĐ trở lên. Chi phí phá thai tại Hà Nội luôn là câu hỏi được đề tâm nhất khi đàn bà có ý định bỏ thai và muốn phá thai an toàn. Chuyên gia phụ khoa sẽ chia sẻ các thông tin cụ thể về chi phí phá thai an toàn để bạn có thể dự tính chính xác về giá phá thai tại Hà Nội.

CHI PHÍ PHÁ THAI AN TOÀN? BẢNG GIÁ 2024

Phá thai còn được gọi là sự kết thúc giai đoạn thai nghén với giải pháp bỏ bào thai ra dứt điểm tử cung trước khi tới kỳ sinh nở. Giải pháp phá thai được tuân thủ bằng 3 cách được quy định là bỏ thai bằng thuốc, hút thai và phá thai không đau. Tham khảo giá tiền bỏ thai an toàn cho 1 lần 2023:

- Chi phí nạo hút thai (thai 6 tuần): Từ 3.500.000 - 4.500.000 đồng
- Chi phí phá thai bằng thuốc (dưới 6 tuần): Từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng
- Chi phí bỏ thai ở cơ sở y tế 4.500.000 - 6.500.000 đồng
- Chi phí phá thai lưu: 7.500.000 - 9.500.000 đồng

Như vậy phí bỏ thai tại Hà Nội có giá từ 3.000.000 đồng trở lên và tùy theo số tuần tuổi của thai nhi mà sẽ chỉ định phương pháp hút thai, uống thuốc phá thai cần vậy đối với mỗi người bệnh sẽ có tổng giá tiền khác nhau. Tùy thuộc vào tuần tuổi hay tháng tuổi của thai nhi mà bác sĩ tư vấn bỏ thai sẽ chỉ dẫn dùng giải pháp phá thai nào. Mỗi một thủ thuật phá thai có các điều kiện bắt buộc và nguyên tắc thực hành khác biệt cần thiết chi phí bỏ thai sẽ không giống nhau, cụ thể: chi phí hút thai (thai 6 tuần tuổi) Đây là cách phá thai không đau hiện đại, Bởi vậy phí hút thai không đau được thông báo về giá bỏ thai trước và theo quy định cần phải sẽ rất rõ ràng, chi tiết. Giá tiền phá thai bằng thuốc (thai dưới 6 tuần tuổi) chi phí bỏ thai bằng thuốc có thể thấp hơn so với những giải pháp khác nếu như sức khỏe bạn gái hoàn

toàn bình hay và đảm bảo đủ điều kiện tuân thủ, không bị bệnh những căn bệnh lý sự liên quan tới tim mạch, máu, gan thận thường bệnh phụ khoa.

Xem thêm: [Top 12 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn, uy tín tại Hà Nội](#)

PHÁ THAI GIÁ BAO NHIÊU LÀ THẤP NHẤT?

Như đã nói Trên đây thì tùy theo thủ thuật khi thực hiện bỏ thai sẽ quyết định hầu hết tới chi phí bỏ thai bao nhiêu tiền. Tuy nhiên thì việc áp dụng những thủ thuật nào phụ thuộc vào sức khoẻ của thai phụ và sự tiến triển quả thai nhi. Nhìn chung thì sự tiến triển của thai nhi càng lớn thì chi phí giúp 1 lần bỏ thai đó càng cao bởi mức độ khó và phức tạp hơn. Bởi vậy, nếu có ý định đình chỉ thai nghén bạn cần đến địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội để khám thai sớm nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ và được bác sĩ thông báo rõ các khoản trong giá tiền bỏ thai trước khi làm theo. Tham khảo top 15 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn nhất không đau ở Hà Nội. Bỏ thai bằng giải pháp hút chân không là giải pháp đưa bào thai ra Ngoài một cách an toàn bằng cách dùng dụng cụ chân không và hầu như không hề gây đau đớn. Giải pháp này nhẹ nhàng đưa túi thai ra Ngoài bằng phương pháp dùng đoạn ống mềm, giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng chảy máu và những cơn đau. Với thai nhi sau 6 tuần độ tuổi chuyên gia có thể chỉ định cho bà mẹ sử dụng phương pháp phá thai bằng thuốc. Biện pháp an toàn khi được những bác sĩ chuyên khoa trực tiếp giám sát và được làm theo tại các địa chỉ uy tín. Đồng thời, bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm, thăm khám nhất định. Lưu ý, chị em phụ nữ áp dụng giải pháp phá thai bằng thuốc không dị ứng với thuốc, không mắc những bệnh lý tim mạch... thì mới được thực hiện cách này. Đối với giải pháp phá thai bằng thuốc: giải pháp này áp dụng khi thai nhi còn nhỏ, dưới 6 tuần tuổi, không có ảnh hưởng tới tử cung bởi dụng cụ y khoa do vậy tỷ lệ đảm bảo an toàn của phương pháp này sẽ cao hơn các giải pháp không giống và mức giá nạo phá thai sẽ thấp hơn nhiều so với biện

pháp hút thai. Đối với cách hút thai: Đây là cách áp dụng khi thai nhi phát triển quá lớn phải sử dụng công nghệ y khoa để thực hiện phá thai. Do vậy phí của giải pháp này đương nhiên sẽ cao hơn do yêu cầu trình độ chuyên gia thực hiện

Nhìn chung thì sự phát triển của thai nhi càng lớn thì phí cho 1 lần bỏ thai đó càng cao do mức độ khó và phức tạp hơn. Bởi vậy, nếu có ý định đình chỉ thai nghén bạn cần thiết tới địa chỉ bỏ thai an toàn ở Hà Nội để khám thai sớm nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe và được bác sĩ thông báo rõ các khoản trong phí bỏ thai trước khi làm theo.

CHI PHÍ CHO 1 LẦN PHÁ THAI HẾT BAO NHIÊU TIỀN?

Giá bỏ thai không có một mức giá chung cố định cho tất cả các trường hợp. Bởi vậy dù làm theo biện pháp phá thai an toàn thì vẫn bắt buộc phụ thuộc vào trình độ bác sĩ, địa chỉ bỏ thai và biện pháp phá thai phù hợp với tuần độ tuổi thai và sức khỏe của người bệnh nữ giới. Cụ thể: chi phí bỏ thai tùy phương pháp phá thai an toàn hiện tại phương pháp bỏ thai bằng thuốc và hút thai an toàn là 2 cách hay gặp và sẽ có chi phí phá thai khác nhau. Thực tế thì chi phí phá thai bằng thuốc là thấp hơn so với giá hút thai. Nhưng mỗi phương pháp bỏ thai phải đáp ứng đầy đủ điều kiện bắt buộc để phá thai an toàn, Vì vậy bạn phải đi khám tính mệnh và siêu âm tuần độ tuổi thai để chuyên gia chỉ định giải pháp bỏ thai an toàn và tư vấn giá tiền bỏ thai. Phá thai bao nhiêu tiền sẽ tùy số tuần độ tuổi thai Với thai sau 6 tuần tuổi thì chuyên gia có thể chỉ định dùng thuốc bỏ thai, trường hợp thai 6 tuần thì dùng giải pháp hút thai an toàn. Chỉ đáp ứng đầy đủ các điều kiện để phá thai an toàn thì mới không để tiếp diễn hiện tượng rong kinh, rong huyết, sót thai, sót nhau thai... Dù chi phí phá thai có thể cao hơn nhưng khi đã đảm bảo đầy đủ điều kiện thì bác

sĩ mới tuân thủ phá thai. Chi phí phá thai tùy địa chỉ phá thai an toàn phí ở mỗi địa chỉ phá thai tại Hà Nội là khác nhau. Luôn thì giá tiền bỏ thai tại những trung tâm y tế tư nhân cao hơn so với cơ sở y tế công nhưng bảo đảm được tính riêng tư (bảo mật thông tin), không phải chờ đợi, chất lượng dịch vụ y tế cũng tốt hơn. Bệnh viện tư nhân uy tín, có đội ngũ chuyên gia giỏi thì phí bỏ thai cũng cao hơn. Phí bỏ thai tùy dịch vụ bỏ thai Bảng giá cho những dịch vụ hỗ trợ phá thai tại mỗi địa chỉ phá thai sẽ là khác nhau. Khi lựa chọn phòng chờ, phòng nghỉ hay yêu cầu chế độ giúp đỡ riêng biệt thì phải chi trả tổng giá tiền cao hơn. Như vậy tổng phí phá thai bao gồm các khoản giá tiền sau: giá tiền khám sức khỏe sinh sản tổng quát, xét nghiệm máu và các yếu tố bắt buộc để có thể phá thai an toàn.

- Giá tiền siêu âm xác định tuần tuổi thai và vị trí thai trong tử cung
- Phí làm bỏ thai
- Giá tiền giúp đỡ, hỗ trợ bình phục sức khỏe sau bỏ thai

Vì chi phí cho 1 lần phá thai với mỗi đối tượng là không giống nhau, cần thiết chị em nữ giới phải đi khám thai và chẩn đoán sức khỏe để được chuyên gia trả lời phá thai phù hợp với giá tiền cụ thể. Nữ giới có thể yên tâm rằng, ở các địa chỉ phá thai uy tín, chất lượng, tất cả những bảng giá bỏ thai đều được công khai, minh bạch theo quy định. Vừa rồi là những trả lời của chuyên gia cơ sở y tế phụ khoa về mức giá tiền phá thai bạn cần thiết chi trả. Nếu bạn còn vấn đề nào cần thiết được giải đáp, vui lòng liên hệ tới số hotline để được giải đáp cụ thể hay chat online ngay dưới đây là cách nhanh để nhận hỗ trợ

Liên kết tham khảo:

<http://hnnccdc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2893?va-mang-trinh-bao-nhieu-tien-va-mang-trinh-o-dau.html>

<http://hnnccdc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2909?chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot.html>

<http://hnnccdc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2915?chi-phi-thong-tac-voi-trung-chua-tac-voi-trung-o-dau.html>

<https://luagaoviet.com/app/webroot/upload/files/112800071400-va-mang-trinh-o-dau-va-mang-trinh-bao-nhieu-tien.shtml>

<http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/goi-y-12-dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

<http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/dia-chi-kham-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot>

<http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-bao-nhieu-tien>

<https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/dau-tinh-hoan-kham-o-dau.htm>

<http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien>